

## TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HÀ BẮC, TRUNG QUỐC

Ngày 20/02/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Bắc (Trung Quốc) nhằm thảo luận về hoạt động hợp tác giữa hai trường.

Trao đổi tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã đưa ra 3 đề xuất để việc hợp tác giữa hai trường thực hiện hiệu quả hơn, bao gồm tổ chức khóa đào tạo tiếng Việt ngắn hạn (từ 3-9 tháng) cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đến thăm Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Bắc tại Trung Quốc trong thời gian cùng giảng dạy, nghiên cứu

và công bố quốc tế; trao đổi chuyển tiếp giữa sinh viên hai trường. Đại diện cho Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Bắc, ông Tôn Kiến Trung bày tỏ sự vui mừng khi tham dự buổi làm việc tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Ông đánh giá cao năng lực của giảng viên và sinh viên tại ULIS, đồng thời thể hiện sự đồng tình với ý kiến đề xuất của Trường Đại học Ngoại ngữ và mong muốn được đón tiếp lãnh đạo của Trường Đại học Ngoại ngữ đến thăm Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Bắc tại Trung Quốc trong thời gian sớm nhất. [Xem thêm](#)



## TỌA ĐÀM QUỐC TẾ: NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày 24/02/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Nằm trong khuôn khổ Hội thảo UNC2024: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”, tọa đàm đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên trong và ngoài nước, đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.

Trong chương trình, GS. Masaaki Shimizu đã trình bày về việc giảng dạy tiếng Việt ở Nhật Bản, với trường hợp cụ thể là Đại học Osaka; ThS. Chung Nguyen đã giới thiệu về OPI (Oral Proficiency Interview), một phương pháp đánh giá năng lực nói tiếng Việt cho người nước ngoài được áp dụng tại Đại học Columbia; TS. Nguyễn Thị Phương Anh đã trình bày báo cáo về Xây dựng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho học viên quốc tế: một số kinh nghiệm và thực tiễn. Buổi tọa đàm khép lại với phần trao đổi và thảo luận. [Xem thêm](#)

